

# คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 21 ธันวาคม 2020 (2563)

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้อธิบายวิธีที่ Western Digital (“Western Digital” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของคุณ คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของ Western Digital ยกเว้นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลแยกต่างหาก

ในกรณีนี้ คุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูลของคุณตามที่ได้อธิบายในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ในแต่ละครั้งที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ดังนั้นเรานับสนุนให้คุณอ่านเอกสารนี้ให้ครบถ้วน และ [ติดต่อเรา](#) หากคุณมีข้อสงสัย

## การรวบรวม และการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลที่สามารนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณทั้งทางตรง หรือทางอ้อม ข้อมูลส่วนบุคคลยังรวมถึงข้อมูลที่เชื่อมกับข้อมูลที่สามารถนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณทั้งทางตรง หรือทางอ้อม ข้อมูลส่วนบุคคลไม่รวมข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ไม่ระบุตัวตน หรือรวมกันเพื่อให้ข้อมูลนี้ไม่สามารถทำให้เรานำไประบุตัวตนของคุณอีกต่อไป ไม่ว่าจะนำไปรวมกับข้อมูลอื่น หรืออื่นใด ในขอบเขตที่เราประมวลผลข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน เราจะเก็บรักษา และใช้ข้อมูลในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตน

ข้อความต่อไปนี้เป็นคำอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจรวบรวม และวิธีที่เราอาจใช้ข้อมูล:

## ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทไหนที่เรารวบรวม

เราอาจรวบรวม และได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จาก หรือเกี่ยวกับตัวคุณซึ่งขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณใช้ไปแล้วในช่วงเวลา 12 เดือนก่อนหน้า

- **ตัวระบุส่วนบุคคล** รวมถึงชื่อ ชื่อผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ทางไปรษณีย์หรือสำหรับจัดส่ง
- **ข้อมูลเชิงพาณิชย์** รวมถึงผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ถูกค่าซื้อหรือพิจารณา ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี Western Digital และข้อมูลการรับรองความถูกต้อง ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน ที่อยู่จัดส่ง และรายละเอียดการติดต่อ
- **ข้อมูลทางการเงิน** รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตที่จำกัดบางอย่าง
- **ลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล** เช่น ข้อมูลประชากร รวมถึงตำแหน่ง อายุ เพศ ระดับรายได้ การจ้างงาน หรือระดับการศึกษาของคุณ
- **ข้อมูลตำแหน่งทั่วไป** หากมีให้บริการ บริการของเราอาจใช้ GPS ซึ่งเป็นตำแหน่งที่อนุมานจากที่อยู่ IP ของคุณ และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อระบุตำแหน่งโดยประมาณของคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่คุณติดตั้ง หรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเรา
- **ข้อมูลกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ** รวมถึงประวัติการเข้าชม ประวัติการค้นหา และข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของคุณกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เช่น ประเภทของอุปกรณ์ที่คุณใช้ การกำหนดค่าอุปกรณ์ ตัวระบุเฉพาะของอุปกรณ์ ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ ประเภทของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ ข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลการวินิจฉัย ข้อมูลการสืบค้น ข้อมูลสรุปเซสชัน CPU และสถิติการใช้งานอื่น ๆ การเรียกใช้ API ข้อมูลความผิดพลาดของบริการ สถานะเครือข่าย การใช้งานพื้นที่เก็บข้อมูล ค่าค้นหา และแอตทริบิวต์ของไฟล์ (รวมถึงแอตทริบิวต์สำหรับภาพถ่าย วิดีโอ เพลง และเอกสาร)
- **ข้อมูลด้านอาชีพ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน** เช่น ตำแหน่ง หน้าที่ อาชีพ ประสบการณ์การทำงานก่อนหน้านี้ หรือนายจ้างปัจจุบัน หรืออดีต
- **การอนุมานที่มาจากข้อมูลส่วนบุคคล** เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ หรือความชอบในการซื้อของคุณ
- **ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน** โดยเฉพาะข้อมูลบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตที่โปรแกรมประมวลผลผลการชำระเงินของเราใช้เพื่อช่วยดำเนินการตามธุรกรรมที่คุณร้องขอ

นอกจากประเภทข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นแล้ว คุณอาจเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมแก่เรา เช่น เมื่อคุณสร้างบัญชี กรอกรูปแบบฟอร์ม ส่งภาพถ่าย หรือส่งใบสมัครงานให้เรา

## เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

- **ข้อมูลที่คุณให้:** เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้เมื่อคุณสร้างบัญชี ติดต่อเรา เข้าร่วมในการสำรวจออนไลน์ เข้าร่วมในการพูดคุยในกลุ่ม หรือห้องสนทนา สมัครงาน สมัครเพื่อรับการสื่อสารทางการตลาด มีปฏิสัมพันธ์กับเราแบบส่วนตัวในงาน หรือมีปฏิสัมพันธ์กับเรา **ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน:** เมื่อคุณทำการซื้อสินค้าและบริการ เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- **ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา:** เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมถึงเว็บไซต์ และเว็บ แอปพลิเคชันมือถือ และเดสก์ท็อป หรือคู่มือ หรือโฆษณา เราอาจรวบรวมข้อมูลจาก หรือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่คุณติดตั้ง หรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ โปรดอ่าน [คำชี้แจงการใช้คุกกี้](#) ของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราเทคโนโลยีการติดตามทางเว็บ และทางเลือกอื่นที่คุณมี **ข้อมูลจากบุคคลภายนอก:** เราอาจรวบรวมข้อมูลจากบุคคลภายนอก รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทนทางการตลาด และผู้ให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลการติดต่อจากพันธมิตรทางการตลาดเมื่อเราเข้าร่วมในการตลาดแบบร่วมมือกัน

หรือกิจกรรมการสร้างแบรนด์ร่วมกัน (Co-Branding) ที่อยู่ IP หรือข้อมูลสถานที่ตั้งของคุณจากผู้ให้บริการที่เสนอให้กับผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ตั้งของคุณ และข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ของคุณที่รับรองความถูกต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณกับเรา หรือที่คุณอนุญาตให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของเราเพื่อเข้าถึง

- **ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ:** เราอาจรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล และบันทึกของรัฐบาล รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

## วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้อธิบายไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ โดยทั่วไปแล้ว เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ ปรับปรุง พัฒนา และปรับให้เข้ากับประสบการณ์ของคุณด้วยผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อสื่อสารกับคุณ เพื่อนำเสนอการโฆษณาเป้าหมายให้กับคุณ และเพื่อคุ้มครองเราและผู้ใช้ของเรา เราสามารถที่จะทำเช่นนั้นได้เมื่อเราได้รับยินยอมจากคุณเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ เพื่อทำสัญญากับคุณ หรือเพื่อผลประโยชน์ของเราที่ถูกต้องตามกฎหมายตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตไว้ Western Digital Technologies, Inc. เก็บรวบรวม ประมวลผลและกำหนดวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยเราอยู่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

- **การให้ การปรับปรุง การพัฒนา และการปรับให้เข้ากับประสบการณ์ของคุณด้วยผลิตภัณฑ์และบริการของเรา:**  
เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อช่วยเราในการให้ ปรับปรุง พัฒนาและปรับให้เข้ากับประสบการณ์ของคุณด้วยผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัย และการตรวจสอบ เราอาจประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามความยินยอมของคุณ หรือผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้กับคุณ รวมถึงเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ หากคุณเข้าร่วมการชิงโชค การแข่งขันหรือโปรโมชันอื่น ๆ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้มาเพื่อดำเนินการโปรแกรมหเหล่านั้น กิจกรรมเหล่านี้บางกิจกรรมมีกฎระเบียบเพิ่มเติมซึ่งอาจประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณอ่านกฎระเบียบเหล่านี้ก่อนเข้าร่วม
- **การติดต่อสื่อสารกับคุณ:** เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตอบคำถาม และสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับประกาศที่สำคัญ รวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ผลิตภัณฑ์ บริการ การทำธุรกรรมของคุณ หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายและข้อกำหนดของเรา เราอาจมีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ทำกับคุณ หรือเพื่อผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราในการโต้ตอบกับคุณเพื่อมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับคุณ เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับคำขอการจ้างงานของคุณ ประกาศความเป็นส่วนตัวของเราถึงผู้สมัครงาน หรือพนักงานเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม และวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคำขอการจ้างงานของคุณ ภายใต้ความยินยอมโดยแจ้งชัดของคุณก่อนหน้านี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อส่งการสื่อสารทางการตลาดให้กับคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ Western Digital ซึ่งเป็นเจ้าของ และเราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพันธมิตรที่เป็นบุคคลภายนอกที่อาจส่งการสื่อสารทางการตลาดให้กับคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขา หากคุณไม่ประสงค์ที่จะรับอีเมลการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดอีกต่อไป กรุณา [ติดต่อเรา](#) เพื่อยกเลิกรับการสื่อสารนี้ เราอาจใช้ข้อมูลของคุณในการดำเนินการและตอบสนองต่อคำขอของคุณเมื่อคุณติดต่อเรา
- **การนำเสนอ และการวัดผลการโฆษณาเป้าหมาย และการบริการ:**  
เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำเสนอโฆษณาที่ปรับให้ตรงกับตัวคุณ รวมถึงบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอก และเพื่อกำหนดความมีประสิทธิภาพของการรณรงค์เพื่อส่งเสริมการขายของเรา โปรดอ่าน [คำชี้แจงการใช้คุกกี้](#) ของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้เทคโนโลยีการติดตามทางเว็บไซต์เพื่อโฆษณาที่ปรับให้ตรงกับตัวคุณ และทางเลือกอื่นที่คุณมี เรายังอาจใช้การจับคู่ให้ตรงกับผู้เข้าชมเพื่อติดต่อกับผู้คน (หรือผู้คนที่เหมือนกับผู้คน) ที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือกำหนดอย่างน้อยหนึ่งฐานข้อมูลของเรา ซึ่งเราทำโดยการให้รายชื่อที่อยู่อีเมลที่มีการแชร์ให้กับพันธมิตรที่โฆษณา หรือโดยการนำเอาฟีดแบ็กจากพันธมิตรที่โฆษณาเข้ามาไปกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราเอง รวมถึงพันธมิตรที่โฆษณาที่ตรงกับปัจจัยทั่วไประหว่างข้อมูลของเราและข้อมูลของพันธมิตร
- **การส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัย:**  
เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อช่วยในการยืนยันความถูกต้องของบัญชีและกิจกรรมของผู้ใช้ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัย เช่น โดยการตรวจสอบการฉ้อโกง และการสอบสวนกิจกรรมที่น่าสงสัย หรือมีแนวโน้มว่าผิดกฎหมาย หรือละเมิดข้อกำหนดและนโยบายของเรา การประมวลผลข้อมูลดังกล่าวกระทำขึ้นเนื่องจากเรามีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ทำกับคุณ หรือเพื่อผลประโยชน์ของเราในการให้ความช่วยเหลือเพื่อรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
- **ขั้นตอนการชำระเงิน:** โปรแกรมประมวลผลการชำระเงินของเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลเชิงพาณิชย์ และข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการประมวลผลการชำระเงิน และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณร้องขอ

สำหรับการใช้ข้อมูลใด ๆ ของคุณดังที่อธิบายไปแล้วข้างต้นที่ต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งของคุณก่อนภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ โปรดทราบว่าเราสามารถยกเลิกความยินยอมของคุณโดยติดต่อเราผ่านทาง [เว็บฟอรัม](#) ของเรา

ในฐานะที่เป็นบริษัทระดับโลก Western Digital Corporation มีบริษัทในเครือจำนวนมากในเขตพื้นที่ที่ต่าง ๆ

บริษัทในเครือเหล่านี้แต่ละบริษัทเก็บรวบรวม ประมวลผล

และกำหนดวิธีดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลเพื่อช่วยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการกับคุณตามที่คุณร้องขอ

## คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

เราใช้และได้ใช้คุณก็และเทคโนโลยีที่คล้ายกันในช่วงเวลา 12 เดือนที่ผ่านมาเพื่อให้ ป้องกัน และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เช่น โดยการปรับแต่งเนื้อหา ทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้ งาน รวมถึงการมอบประสบการณ์ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เรายังใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ เพื่อนำเสนอโฆษณา รวมถึงบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของคุณภายนอกที่ปรับให้ตรงกับตัวคุณ และเพื่อกำหนดความมีประสิทธิภาพของการรณรงค์เพื่อส่งเสริมการขายของเรา

โปรดอ่าน [คำชี้แจงการใช้คุกกี้](#) ของเรา เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามทางเว็บไซต์ รวมถึงทางเลือกอื่นที่คุณมี

## การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างแก่พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และผู้รับรายอื่นที่อธิบายไว้ด้านล่าง เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้

### ผู้ให้บริการและบริษัทอื่นๆ

เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทที่ให้บริการแทนเรา เช่น การโฮสต์เว็บไซต์ บริการอีเมล การตลาด การโฆษณา การสนับสนุนการชิงโชค การแข่งขัน และโปรแกรมอื่น ๆ การตรวจสอบ การดำเนินการชำระเงิน การทำคำสั่งของลูกค้าให้สำเร็จ การวิเคราะห์ข้อมูล การให้การสนับสนุนกับลูกค้า การทำวิจัยและสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ และบริการอื่น ๆ ที่ช่วยในการให้ หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้โฆษณา ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล และเครือข่ายโซเชียลมีเดีย ซึ่งช่วยเหลือเราในการให้คำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์ การส่งข้อความทางการตลาด และส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้กับคุณ บริษัทเหล่านี้มีข้อผูกพันในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ และอาจตั้งอยู่ในที่ที่เราดำเนินการ

### บริษัทในเครือและการทำธุรกรรมทางธุรกิจของบริษัท

เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทในเครือทั้งหมดของ Western Digital Corporation ในกรณีของการควบรวม การปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ การเข้าซื้อกิจการ กิจการร่วมค้า การมอบหมาย การแยกตัวออกตั้งบริษัทใหม่ การโอน หรือขาย หรือการจำหน่ายทั้งหมด หรือบางส่วนของธุรกิจ รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลาย หรือการดำเนินคดีที่คล้ายกัน เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ และทั้งหมดไปยังบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

### การปฏิบัติตามกฎหมาย และความปลอดภัย

เราอาจมีความจำเป็น—โดยทางกฎหมาย หรือที่เป็นผลจากการดำเนินการทางกฎหมาย การฟ้องร้องดำเนินคดี หรือคำร้องจากประชาชน หรือเจ้าหน้าที่รัฐภายใน หรือภายนอกประเทศที่อาศัยอยู่— สำหรับเราให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหากเราตัดสินใจว่าทำไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยของชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือปัญหาอื่น ๆ ของสาธารณะ เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากเราตัดสินใจโดยสุจริตว่าการเปิดเผยนี้มีความจำเป็นที่สมเหตุสมผลในการปกป้องสิทธิของเรา และติดตามการเยียวยาที่มี การบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขของเรา การสืบสวนการฉ้อโกง หรือคุ้มครองการดำเนินการหรือผู้ใช้ของเรา

## สิทธิของคุณ (รวมถึงสิทธิส่วนบุคคลในแคลิฟอร์เนีย)

เราดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นข้อมูลล่าสุด ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณอาศัย คุณอาจมีสิทธิตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่าง

- **สิทธิในการทราบข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม** รวมถึงแหล่งที่มาของการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และประเภทของผู้รับที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ รวมถึงการแบ่งปันกับบริษัทอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของตนเอง
- **สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณ** ในรูปแบบที่มีโครงสร้างและมาตรฐาน
- **สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ**
- **สิทธิในการเลือกไม่จำหน่ายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ** แก่บุคคลที่สาม
- **สิทธิในการเลือกไม่รับโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย** รวมถึงการแบ่งปัน ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทอื่น ๆ สำหรับการโฆษณาตามพฤติกรรมข้ามบริบท
- **สิทธิในการเลือกไม่รับการตัดสินใจอัตโนมัติบางอย่าง**
- **สิทธิในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณ**

### การใช้สิทธิของคุณ

คุณต้องกรอกข้อมูลใน [เว็บฟอร์ม](#) ของเราเพื่อใช้สิทธิของคุณ

เราจะตอบกลับคำขอของคุณภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ (และโดยทั่วไปภายใน 30 วัน)

ตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อเป็นการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจขอข้อมูลจากคุณเพื่อให้เราสามารถยืนยันอัตลักษณ์ และสิทธิของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ตลอดจนเพื่อค้นหา และมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้ให้กับคุณ

มีบางกรณีในที่กฎหมายที่บังคับใช้หรือข้อกำหนดด้านกฎระเบียบอนุญาตหรือกำหนดให้เราปฏิเสธคำขอ

หากคุณเป็นผู้อาศัยในแคลิฟอร์เนีย รัฐ หรือเขตอำนาจศาลอื่นที่ให้สิทธินี้

เพื่อเลือกไม่จำหน่ายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบริษัทอื่น ๆ สำหรับการใช้อินเทอร์เน็ตของคุณที่อธิบายไว้ข้างต้น รวมถึงการโฆษณาตามพฤติกรรมข้ามบริษัท:

- (1) ส่งคำร้องโดยใช้แบบฟอร์มห้ามจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งมีให้บริการที่ [ที่นี่](#) โดยระบุว่าคุณต้องการเลือกที่จะไม่จำหน่ายข้อมูล (เช่น การแบ่งปันข้อมูลของคุณกับพันธมิตรของเราสำหรับผู้รับชมที่มีวัตถุประสงค์ตรงกันผ่านวิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากคลิกและเทคโนโลยีการติดตามทางเว็บไซต์ตามที่อ้างถึงใน (2) ที่อยู่ด้านล่าง) และ
- (2) **คลิกการตั้งค่าคุกกี้** ในส่วนท้ายด้านล่างและสลับเปิด/ปิดตัวเลือกไปที่ "ไม่" สำหรับทั้งตัวเลือกคุกกี้ "ประสิทธิภาพและฟังก์ชันการทำงาน" และ "เพื่อการโฆษณา" และคลิก "ส่งการกำหนดคุณลักษณะ" การทำเช่นนี้จะปิดการใช้งานคุกกี้การปฏิบัติการ ฟังก์ชันการทำงานและเพื่อการโฆษณา รวมถึงเทคโนโลยีการติดตามทางเว็บไซต์ของเรา และคุกกี้ที่ใช้สำหรับผู้เข้าชมที่มีวัตถุประสงค์ตรงกัน และปรับแต่งโฆษณา การปิดการใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามทางเว็บไซต์เหล่านี้อาจใช้ได้กับบางเบราว์เซอร์ที่คุกกี้ที่ลิงก์ และการกำหนดลักษณะของคุณอาจรีเซ็ตหากคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณ

ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต:

คุณยังสามารถมอบอำนาจให้กับตัวแทนในการยื่นคำร้องแทนตัวคุณตรงเท่าที่คุณมอบการอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงลายมือโดยคุณให้กับตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเพื่อยื่นคำร้องแทนคุณ

และนอกจากนี้ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของคุณสามารถตรวจสอบตัวตนของพวกเขากับเรา หากคุณอาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย และต้องการแต่งตั้งตัวแทนเพื่อวัตถุประสงค์ในการยื่นคำร้อง ตัวแทนของคุณต้องลงทะเบียนกับเลขานุการของรัฐแคลิฟอร์เนีย และยื่นสำเนาของการลงทะเบียนนี้พร้อมกับคำร้องผู้บริโภคที่ได้รับการตรวจสอบ

โปรดให้ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของคุณปฏิบัติตามคำแนะนำที่กล่าวไว้ข้างต้นในการยื่นคำร้อง

นอกจากนี้ให้ส่งคำประกาศที่เป็นลายลักษณ์อักษรของตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจของคุณเพื่อทำการแทนตัวคุณทางไปรษณีย์ โดยได้รับการรับรองจากผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) ของแคลิฟอร์เนียไปที่: Legal Department (ฝ่ายกฎหมาย), 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, CA 95119, U.S.A. หากตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจของคุณมีหนังสือมอบอำนาจ อาจไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้

คุณสามารถติดต่อเราทางโทรศัพท์ได้ที่ 888-914-9661 (PIN: 228663) เพื่อใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่กิจกรรมคุ้มครองข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้

คุณยังสามารถคัดค้านหรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพิ่มเติม และอุทธรณ์คำตัดสินใด ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องของคุณ เราจะไม่เลือกปฏิบัติกับคุณในการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง

หากคุณส่งคำขอให้ลบข้อมูล การดำเนินการนี้จะลดความสามารถในการเข้าถึงบัญชี Western Digital

เรารู้ว่าข้อผูกพันในการรักษาข้อมูลของคุณเป็นที่สิ้นสุด และเราอาจลบข้อมูลของคุณบางส่วน หรือทั้งหมดโดยไม่ต้องมีความรับผิดชอบใด ๆ

อย่างไรก็ตาม เราอาจรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณ หากเราเชื่อว่าข้อมูลนี้จำเป็นต่อการป้องกันการฉ้อโกง หรือการนำไปใช้ในทางที่ผิดในอนาคต หากกฎหมายกำหนด หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในกรณีที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล การกู้คืนบัญชี การรักษาฟังก์ชันการทำงานและความปลอดภัยของระบบของคุณ

## เว็บไซต์และบริการของคุณภายนอก

ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมถึงเว็บไซต์และทรัพย์สินสื่อดิจิทัลของเรา อาจมีลิงก์ไปยัง

หรือความสามารถที่จะทำให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณภายนอก

เราไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามความเป็นส่วนตัวที่ใช้โดยบุคคลภายนอกเหล่านั้น

หรือเราไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลหรือเนื้อหาที่มีในผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขา

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เราทำเท่านั้น เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนบุคคลภายนอกใด ๆ

ก่อนดำเนินการใช้เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขา

## ความปลอดภัย ความสมบูรณ์และการเก็บรักษาข้อมูล

ถือเป็นความสำคัญที่คุณต้องใช้ความระมัดระวังในการป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อผลิตภัณฑ์ ข้อมูลประจำตัวบัญชี

และคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของ Western Digital ของคุณ หากคุณรู้สึกว่าคุณปลอดภัยของบัญชี

หรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกล่วงละเมิด กรุณาติดต่อทันทีที่ [ติดต่อเรา](#)

โปรดทราบว่าแม้เราจะพยายามรักษามาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์ และขั้นตอนที่สมเหตุสมผลและเหมาะสม

แต่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยใดที่เจาะเข้าไปไม่ได้ ในกรณีที่มีการละเมิดความปลอดภัย เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็ว

และใช้อำนาจอย่างเหมาะสมหากกฎหมายกำหนดไว้

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่มีบังคับใช้

โดยเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของเราตามที่จำเป็น

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ และลบข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายการลบของเรา

เว้นแต่กฎหมายกำหนด หรืออนุญาตให้มีระยะเวลาเก็บรักษานานขึ้น

ข้อมูลที่จะเปิดเผยจะถูกใช้สำหรับธุรกรรมเฉพาะที่เราตั้งใจไว้และจะเก็บรักษาไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในการทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์หรือตามที่ผู้ให้อินเทอร์เน็ตท่านนั้น

## เยาวชน

เราไม่มีเจตนาในการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลจากเยาวชนอายุต่ำกว่า 16 ปี หากเราได้รับทราบที่เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี หรือมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำซึ่งขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่ เช่น อายุ 13 ปีในประเทศสหรัฐอเมริกา อายุ 14 ปีในสาธารณรัฐประชาชนจีน (เพื่อวัตถุประสงค์ของคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ ยกเว้นเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เขตปกครองพิเศษมาเก๊าและไต้หวัน) เราจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวโดยเร็ว โปรด [ติดต่อเรา](#)ทันที หากคุณทราบว่าเรามีเยาวชนอายุต่ำกว่า 16 ปีได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา

หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีและอาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งคุณเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา กฎหมายแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียอนุญาตให้คุณร้องขอ และขอรับการลบเนื้อหา หรือข้อมูลที่คุณได้โพสต์สู่สาธารณะ หากต้องการยื่นคำร้องดังกล่าว กรุณา [ติดต่อเรา](#)ติดต่อเราพร้อมกับข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณโพสต์เนื้อหา หรือข้อมูล รวมถึงการยืนยันที่คุณได้โพสต์ไป จากนั้นเราจะพยายามด้วยความสุจริตอย่างสมเหตุสมผลในการนำโพสต์ออกจากมุมมองเห็นของสาธารณะ หรือทำให้เป็นแบบไม่ระบุตัวตน ดังนั้นคุณจึงไม่ถูกระบุตัว ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้ โปรดทราบว่า เราไม่รับรองความสำเร็จของคำร้องดังกล่าว หรือเนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณโพสต์ถูกนำออกอย่างครอบคลุม และอาจมีสถานการณ์ที่กฎหมายไม่กำหนด หรือไม่อนุญาตให้นำออกแม้ว่าจะมีการร้องขอก็ตาม

## การโอน จัดเก็บ และดำเนินการข้อมูลทั้งระบบ

เมื่อเราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทในเครือ Western Digital และผู้ให้บริการของเรา เราอาจโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง และ/หรือทำให้เข้าถึงได้จากประเทศที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ในสถานการณ์เช่นนี้

เราจะเข้าสู่ข้อสัญญาต้นแบบตามที่คณะกรรมการยุโรปหรือหน่วยงานกำกับดูแลบริหารไซเบอร์สเปซของจีนที่เรานำมาใช้แล้วแต่กรณี หรือขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางกฎหมายทางเลือก และนำมาตราการบังคับมาใช้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ (เช่น การสร้างกระบวนการเพื่อเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดเพิ่มเติมให้กับคุณเมื่อทำการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน) สำหรับการบริการบางอย่างของเรา เราอาจโอนและ/หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และดำเนินการบนเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือในสถานที่อื่นที่อยู่นอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการกับคุณ

## การเปลี่ยนแปลงของคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้

เราอาจเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยี การปฏิบัติทางอุตสาหกรรม และกฎระเบียบข้อบังคับใหม่ รวมถึงเหตุผลอื่น ๆ เราหวังว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่วนมากมีความสำคัญไม่มาก การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เนื้อหาใด ๆ จะมีผลทันทีเมื่อประกาศการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล และเราจะระบุวันที่การปรับปรุงครั้งล่าสุดไว้ที่ด้านบนของเอกสารนี้ อย่างไรก็ตาม อาจมีกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ที่มีความสำคัญมาก ในกรณีเช่นนี้ เราจะให้ การเปลี่ยนแปลงประกาศดังกล่าวเป็นที่ชัดเจนบนเว็บไซต์ของเราหรือจะส่งประกาศให้กับคุณโดยตรง

การที่คุณใช้ ผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างต่อเนื่องหลังวันที่คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ หมายถึงคุณยอมรับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่แก้ไขใหม่ หาก你不ยอมรับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่แก้ไขใหม่ กรุณาละเว้นการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และ [ติดต่อเรา](#)เพื่อปิดบัญชีใด ๆ ที่คุณอาจสร้างขึ้น

## ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล หรือการใช้งานคำชี้แจงนี้ คุณสามารถอีเมลถึงเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ของเราที่ [DPO@wdc.com](mailto:DPO@wdc.com) คุณยังสามารถติดต่อเราผ่านทาง [เว็บฟอรัม](#)ของเรา หรือส่งจดหมายไปที่ [สำนักงาน](#)ใกล้บ้านคุณทางไปรษณีย์: ATTN: ฝ่ายกฎหมาย - คำถามเกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล